



SiamNews <http://www.siamnews.com>

Rating: ★☆☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 05:29

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: โศครเจง! นวัตกรรมที่รัฐไม่เห็นค่า "ที่นอนน้ำ" เปลี่ยนชีวิต "ผู้ป่วยแผลกดทับ" ยิ่งรู้ประโยชน์ของมัน...



โศครเจง! นวัตกรรมที่รัฐไม่เห็นค่า "ที่นอนน้ำ" เปลี่ยนชีวิต "ผู้ป่วยแผลกดทับ" ยิ่งรู้ประโยชน์ของมันบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆ!!

นับถอยหลังอีก 8 ปี คือภายในปี 2568 โครงสร้างประชากรไทยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" อย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบ

ว่ากันเฉพาะในพื้นที่จำกัดแค่ "อำเภอเมือง" จ.ตาก เพียงอำเภอเดียว พบว่าจากประชากรทั้งหมดราวๆ 7.3 หมื่นคน เป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) มากกว่า 1.1 หมื่นคน หรือประมาณ 14-15%

สถิติดังกล่าวสะท้อนว่า หากไม่มีมาตรการลดผลกระทบสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างจริงจัง ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหา "ค่ารักษาพยาบาล" อย่างรุนแรง

'แผลกดทับ' ความทุกข์สำคัญของผู้สูงอายุ

หนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่พบมาก และที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จในการดูแลก็คือ "แผลกดทับ" โดยผู้สูงอายุที่ป่วยส่วนใหญ่มักจะพบว่าแผลของตัวเองหายช้า และเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดแผลใหม่

แผลกดทับเป็น "ภาวะแทรกซ้อน" ที่เกิดกับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว สาเหตุคือเป็นแผลที่เกิดจากการกดทับบริเวณหลอดเลือดฝอยเป็นเวลานาน จนทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยง

ที่สุดแล้วเกิดการตายของเนื้อเยื่อและผิวหนัง ก่อนจะเริ่มบวมและมีน้ำซึ่งจนกลายเป็นแผลพุพองและกลายเป็นแผลถลอก ซึ่งผู้ป่วยด้วยแผลกดทับนั้นจะมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ ทุกข์ทรมานอย่างไม่รู้จบ



กานต์ชนิด เทอดโยธิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านชะลาด ต.ป่าม่วง อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งคลุกคลีอยู่กับสภาพความเดือดร้อนของผู้ป่วยแผลกดทับมาตลอดชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะกับผู้ป่วยยากจนที่เข้าไม่ถึงทางเลือกในการรักษา จึงตัดสินใจทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอย่างหมดหน้าตัก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลดปล่อยความทุกข์เหล่านั้น

'ทีนอนน้ำ' ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

"ทีนอนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ที่ผ่านมามีผู้ป่วยก็จะต้องไปขอยืมทีนอนมาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่งบางครั้งก็ทำให้บางครั้งก็ไม่มี ดิฉันอยากจะช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่จึงไปชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คนในชุมชน แม่บ้าน มาระดมสมองหาทางแก้ไข"

"เมื่อไปหาข้อมูลทางวิชาการก็พบว่าทีนอนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับก็คือ [ทีนอนน้ำ] ซึ่งต่างประเทศเป็นผู้ผลิต เราจึงนำแนวคิดดังกล่าวมาทำวิจัยจนพบว่าสามารถนำถุงสำหรับใส่ปัสสาวะพีวีซีมาใส่น้ำแล้วร้อยกันเป็นทีนอนก็มีคุณสมบัติไม่แตกต่างไปจากของต่างประเทศ"

"ความสำเร็จแรกก็คือแผลของผู้ป่วยทุกเคสที่ใช้ทีนอนน้ำหายสนิทหมด แต่ปัญหาที่พบก็คือถุงพีวีซีเหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและไม่มีความทนทาน จึงหันกลับมามองว่าในประเทศไทยมีวัสดุใดที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้บ้าง] กานต์ชนิด ยอนถึงจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม [ทีนอนน้ำยางพาราเพื่อป้องกันแผลกดทับ" ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ

เธอเล่าต่อว่า เมื่อต้องการต่อยอดคุณภาพจากวัสดุภายในประเทศ จึงนำงานวิจัยไปยื่นต่อองค์กรและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 22 แห่ง แต่ก็ไม่มีใครให้ความสนใจแม้แต่น้อย สุดท้ายจึงตัดสินใจยื่นไปที่การยางแห่งประเทศไทย และเป็นทีนอนเองที่ตอบรับและพร้อมให้การสนับสนุน

"ดิฉันได้ขอคำปรึกษาดังความเป็นไปได้ในการนำยางพารามาใช้ทำทีนอนน้ำและได้เสนอโครงการและรูปแบบของทีนอนน้ำไป ซึ่งการตอบรับเป็นไปอย่างดีจนกระทั่งโครงการผ่านและสามารถผลิตทีนอนน้ำยางพาราในลักษณะคล้ายคลึงกับถุงพีวีซีได้"

"แต่นั้นก็ยังไม่สำเร็จ เราพบปัญหาอีกหลายอย่าง เช่น ทีนอนเป็นร่องต้องออกแรงเย็บเพิ่ม หรือเรื่องกาว คือเมื่อสิ้นโครงการไปแล้วเราก็กังขาไม่สำเร็จ ตอนที่ทำได้คือทีนอนเป็นลอนยาว ช่วยระบายความร้อนได้ดี ซึ่งเป็นรูปแบบที่เราต้องการ เพียงแต่ยังใช้ได้ไม่นาน ยังมีปัญหาร้าวซึม] กานต์ชนิด ฉายภาพอุปสรรคในการพัฒนา

เธอแสวงหาข้อมูลและงานวิจัยด้วยตัวคนเดียวอีกมากมาย จนกระทั่งพบว่าทางออกของปัญหาคือต้องใช้วัสดุที่เป็นยางพารา 100% เธอจึงตัดสินใจขอความอนุเคราะห์จาก [โรงงานท่าจันทน์" ซึ่งทั้งประเทศไทยมีเพียง 3 โรงงานเท่านั้น

"ปรากฏว่ามีอยู่ 1 โรงงานที่เราไปขอความอนุเคราะห์แล้วเขาพร้อมจะช่วยเหลือ นั่นเพราะพ่อของเขากำลังป่วยจึงเข้าใจความทุกข์ของผู้ป่วย สุดท้ายเราก็สามารถแก้ปัญหาในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ ดิฉันจึงส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กลับไปให้การยางแห่งประเทศไทยทดสอบมาตรฐานอีกครั้ง ซึ่งเราก็ผ่านมาตรฐาน จึงนำไปขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรและทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ไทยเป็นที่เรียบร้อย" พยาบาลวิชาชีพพรายนี้ ระบุ และนั่นเองคือความสำเร็จของการคิดค้นนวัตกรรม

อย่างไรก็ดี สำหรับ "กานต์ชนิด" แล้ว เพียงแค่คิดค้นคงยังไม่พอ เธอได้ทุ่มงบประมาณทั้งเงินเดือน และกู้เงินจากแหล่งทุนเพื่อ "พัฒนา" นวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้ค้นพบอีกว่าผ้าที่หุ้มข้างนอกควรใช้ [ผ้าย้อมคราม] เพราะมีงานวิจัยหลากหลายเล่มช่วยยืนยันคุณสมบัติรักษาแผล ลดการระคายเคือง ยับยั้งแบคทีเรีย

'ความสำเร็จ' ที่ไม่มีใครให้ความสนใจ



แน่นอนว่าความสำเร็จของ "กานต์ชนิด" คือความสำเร็จของประเทศไทย ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย แต่ทว่าสิ่งที่ "กานต์ชนิด" กำลังเผชิญอยู่กลับค่อนข้างโหดร้ายสำหรับเธอ

"ที่ผ่านมาไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเลย คือเราต้องเดินคนเดียว ฟุ่งไปคนเดียว ที่นอนน้ำนี้เคยขณะการประกวดนวัตกรรมที่ 1 ของประเทศ แต่ก็ไม่มีใครมาช่วยสนับสนุนให้เป็นที่รู้จัก ไม่มีใครมาช่วยประชาสัมพันธ์ ไม่มีการส่งเสริมให้ใช้ภายในประเทศ โดยปัญหาทุกวันนี้คือต้นทุนการผลิตสูงมาก หากในประเทศช่วยกันใช้ก็จะทำให้ต้นทุนลดต่ำลงและประชาชนคนยากจนสามารถเข้าถึงได้ จึงอยากขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยกันใช้มากๆ" กานต์ชนิด ระบุ

เธอ เล่าอีกว่า ที่ผ่านมามีพยายามวิ่งหางบประมาณด้วยตัวเอง บางทีก็พบว่าเขาไม่มีงบประมาณอุดหนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ บางทีก็มีข้อจำกัดให้ต้องร่วมวิจัยกับหน่วยงานก่อนโดยต้องร่วมออกงบประมาณด้วยครึ่งหนึ่ง บางทีก็บอกนวัตกรรมนี้เป็นสิ่งใหม่มากจนไม่รู้ว่าจะเข้าเกณฑ์ประเภทใดเพื่อให้ทุน ฯลฯ

"ในขณะที่ในประเทศไม่ให้ความสนใจ มีตัวแทนจากต่างประเทศเข้ามาติดต่อโดยเสนอว่าจะขอนำที่นอนน้ำไปให้นักฟิสิกส์ทดสอบ หากผ่านมาตรฐานก็จะหาตลาดและส่งเสริมการขายให้ เพียงแต่เขาขอเป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรด้วยครึ่งหนึ่ง"

"ดิฉันไม่ยอม เพราะคิดว่าเป็นองค์ความรู้ของคนไทย เป็นผลงานของคนไทยสำหรับประเทศเรา ถ้าเรายอมให้เขา เขาก็จะรู้สูตรแล้วพัฒนาขายเราอีกขั้นหนึ่ง สุดท้ายเลยปฏิเสธเขาไปโดยให้เหตุผลว่าเป็นสมบัติของประเทศไทย ไม่ใช่ของเงินเพียงคนเดียว" พยาบาลวิชาชีพพรายนีพุดชัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 22 สิงหาคม 2560 เวลา 05:38

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน พร้อมใช้มาตรา 49 (5) ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางได้...

กยท. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน พร้อมใช้มาตรา 49 (5) ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางได้ทันที



กยท. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน ผสานหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการกองทัพไทย และ อสมท. MCOT โมเดิร์นไนน์ ลุยน้ำท่วมช่วยเหลือนเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ดร. อธิษฐ์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายวัฒนา คงแก้ว ผอ. กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมพนักงาน กยท. เจ้าหน้าที่ทหาร และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ร่วมกันแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค อุปกรณ์รองเท้ากันน้ำจากยางพารา รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากยางพารา จากนโยบายการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศ มอบให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่โรงเรียนช่างมิ่งพิทยานุกูล และหมู่บ้านโนนสวรรค์ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนเซินกา



ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดจากพายุน้ำที่พัดผ่านมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน และมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมซึ่งสร้างความเสียหายต่อสวนยางพาราและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง ทาง กยท. มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงมอบหมายให้พื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้พนักงานของ กยท. แนะนำการขอรับความช่วยเหลือกรณีเกษตรกรชาวสวนยางประสบอุทกภัย ตามกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในขั้นต่อไป

"นอกจากนี้ กยท. ยังเปิดรับทานน้ำใจ ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถติดต่อได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์ 042-713041 ในวันและเวลาราชการ" ดร.ธีรชัย กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14:44

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 1 หมื่นล้านบาท ผู้ประกอบการตอบเข้าร่วมโครงการฯ คาด...

Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 1 หมื่นล้านบาท ผู้ประกอบการตอบเข้าร่วมโครงการฯ คาด ดุดซับยางออกจากกระบวนช่วยสร้างเสถียรภาพราคา



กยท. แดลง Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากกระบวนได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้นเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แดลงว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับยางพารามากถึงร้อยละ 15 ของประชากรไทย และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางผันผวนให้เกิดเสถียรภาพด้านราคามากขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ผลิตได้ โดยทางรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางหวังดูดซับยางออกจากกระบวน ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่ง

ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

"สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางข้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคาอย่างไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤต" ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

นายชัยพนธ์ เรืองวรฤวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคาขายปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป



newsmit <http://www.newsmit.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 05:26

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 1 หมื่นล้านบาท ผู้ประกอบการตอบเข้าร่วมโครงการฯ คาด...



กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กยท. แถลง Kick off โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการตอบเข้าร่วมโครงการ กว่า 30 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินคู่รวม 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้สามารถดูดซับยางออกจากกระบบได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้นเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แถลงว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับยางพารามากถึงร้อยละ 15 ของประชากรไทย และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางผันผวนให้เกิดเสถียรภาพด้านราคามากขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางผู้ผลิตได้ โดยทางรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาราคายาง จึงได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางหวังดูดซับยางออกจากกระบบ ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาให้สูงขึ้น เป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการยางสามารถรับซื้อผลผลิตไปแปรรูปเป็นยางประเภทต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป โดยโครงการนี้ กำหนดระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุดการชำระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี ไม่เกิน 30 เมษายน 2562 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการโดยใช้แหล่งสินเชื่อวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว

"สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ 10,000 ล้านบาท จะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 บริษัท 49 โรงงาน วงเงินกู้รวมประมาณ 9,600 ล้านบาท คาดว่าโครงการนี้จะสามารถดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางข้น เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาเสถียรภาพราคาอย่างไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนวิกฤต" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

นายชัยพนธ์ เรืองวรณวิวัฒนา นายกสผดมน้ำยางข้นไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือสามประสานระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการกิจการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางข้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อที่ กยท. เพื่อรวบรวมค่าขนส่งให้ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อต่อไป โดยแหล่งสินเชื่อใช้วงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว และรัฐบาลจะเงินชดเชยดอกเบี้ยสนับสนุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทจากวงเงินกู้รวม 10,000 ล้านบาท คาดว่า จะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อฐานของราคายางปรับสูงขึ้นเกษตรกรชาวสวนยางมีอำนาจการใช้จ่ายมากขึ้น จะสร้างวงจรเศรษฐกิจให้เคลื่อนไหวได้รับประโยชน์กันในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป

คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME)

TNA 21 ส.ค. 2017 10:18:09

คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

- ดันเครื่องปั้น ”ด้านเกวียน” โกอินเตอร์
- รพท. ปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่วันแรก
- ยอดใช้น้ำมันเกรดพรีเมียมพุ่ง
- กระแสรถไฟฟ้า-สมาร์ทโฟน ดันราคาแร่ลิเทียมพุ่ง
- กยท. หนุนเกษตรกรลดปลูกพืชเชิงเดี่ยว